



ประกาศสหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรีจำกัด
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทยซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด นั้น

สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสมาชิกของหน่วยงานราชการในทุกสังกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รวมทั้งไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้บริการสมาชิก จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด โดยให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรีจำกัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 และให้ใช้ ประกาศสหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรีจำกัด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 แทน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด ในแต่ละฝ่ายจัดบุคลากรในฝ่ายของตนมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด ในวันอังคาร ถึงวันเสาร์ จำนวน 5 วัน โดยสลับกันมาปฏิบัติงาน
2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด ต้องปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่พักอาศัย ห้ามออกนอกพื้นที่ และต้องปฏิบัติงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
3. ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์นครชลบุรี จำกัด ได้

4. การจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัดจะดำเนินการจ่ายในวันพุธ ,วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เท่านั้น เพื่อลดการทำธุรกรรมทางการเงินของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิก
5. ให้หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากรในฝ่ายของตน โดยจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์และให้ทำรายงานการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน

ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ทุกคนปฏิบัติงานตามประกาศนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564



(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด